



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 117/2542

วันที่ 23

กันยายน 2542

เรื่องชี้แจงข่าวการประมูลโรงงานสุรา

ตามที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้ลงข่าวว่าในการประมูลจำหน่ายโรงงานสุรากรมสรรพสามิต ส่อแววไม่โปร่งใส เนื่องจากมีการเก็บซองราคาไว้ 2 วันจึงเปิด (วันที่ 27-29 กันยายน 2542) นั้น

คณะกรรมการพิจารณาการประมูลและการจำหน่ายโรงงานสุรากรมสรรพสามิต ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และมีผู้แทนจาก สตง. อัยการสูงสุด และสภาพัฒน์ เป็นต้น เป็นกรรมการ ได้มีการประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวแล้วขอชี้แจงว่า สาเหตุที่กำหนดให้ยื่นซองประมูลในวันที่ 27 กันยายน 2542 และ เปิดซองประมูลในวันที่ 29 กันยายน 2542 นั้น เป็นเพราะคณะกรรมการต้องพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าประมูลก่อนว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขการประมูล (TOR) หรือไม่ ซึ่งหากเป็นกรณีที่การขาดเอกสารบางรายการที่ไม่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ซึ่งไม่ทำให้เกิดการเสียหายแก่ทางราชการคณะกรรมการฯ อาจพิจารณายกเว้น หรือกำหนดให้ผู้ยื่นซองประมูลจัดหาเอกสารมาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีระยะเวลาให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล หากมีการรับซองและเปิดซองในวันเดียวกัน และมาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลในภายหลังจะทำให้เกิดความไม่โปร่งใสหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการกลั่นแกล้งกันได้ นอกจากนี้แล้วการเก็บรักษาเอกสารของกรมสรรพสามิต ยังจัดทำโดยรัดกุมและโปร่งใส กล่องใส่ซองพลาสติกแข็งโปร่งใส มีสายยู 2 ตัว มีกุญแจกล่องละ 2 ชุด มีกรรมการผู้ถือกุญแจ 2 คน คนละชุด ผู้ถือกุญแจคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง ของกรมสรรพสามิต อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือกรมธนารักษ์ นอกจากนี้ เมื่อได้บรรจุซองราคาในกล่องครบถ้วนแล้ว ยังได้กำหนดให้ต้องผนึก ด้วยกระดาษกาวและให้กรรมการรับซองเซ็นชื่อกำกับ อีกทั้งยังได้กำหนดให้ใช้เชือกมัดรอบกล่อง 6 ด้าน และประทับครั้งที่ปมเชือกด้วย

กล่องใส่ซองราคานี้จะเก็บไว้ในตู้ใส่กุญแจ 2 ชุด มีกรรมการถือกุญแจคู่คนละ 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 1 คน แล้วเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือ กรมธนารักษ์อีก 1 คน กรรมการผู้ถือกุญแจคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวจะเปิดตู้ไม่ได้ และยังได้กำหนดว่าเมื่อเวลาเปิดซองกรรมการเปิดซองราคาจะต้องแสดงซองให้สื่อมวลชนดู และถ่ายภาพเพื่อบันทึกภาพว่า ซองอยู่ในสภาพปกติ แล้วจึงจะเปิดซองได้

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า วิธีเก็บรักษาซองของกรมสรรพสามิตโปร่งใส และรัดกุม คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกาศไปแล้วตามเดิมต่อไป

Posted 24 Sep 1999